



ทำเรือสบลหลายของพม่า เป็นที่รู้จักกันในแวดวงการค้าชายแดนว่าเป็นจุดขึ้น-ลง สินค้าไทย และจีน ที่ต้องการมุ่งไสร่งพม่า

เพื่อรับเอา พระพุทธศาสนา ปี 1845 จีนถูก บังคับให้เปิดประเทศ คราวที่เกิดสงครามฝิ่นกับ ชาติตะวันตก คราวนั้นเปิดประเทศได้ประมาณ 100 ปีถึงที่ปิดประเทศอีกครั้ง ในยุคเหมา เจ๋อ ตุง จีนเปิดประเทศเป็นครั้ง สุดท้าย ในยุคเติ้งเสี่ยวผิง หรือประมาณ 25 ปีที่ผ่านมาเอง

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า แม้ปัจจุบัน จีน จะพัฒนาประเทศจนเจริญรุ่งเรืองมากแล้ว แต่ต่อข่าลิ้มเขาก็เพิ่งเปิดประเทศ ดังนั้น การจะ เข้าไปลงทุนจึงต้องศึกษา และ มีความระมัดระวัง ให้มาก เรารู้จักเพียงแค่ประเทศในอุษาคเนย์หรือ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม แต่เราไม่รู้จักจีนพอ เราไม่มีใครรู้เรื่องจีนวิทย์า เราไม่รู้ว่าเขาทำ อย่างไรจึงปิดประเทศ แต่เจริญรุ่งเรือง เป็นเรื่อง ที่น่าเป็นห่วงมาก สิงคโปร์เป็นประเทศเดียว ในอาเซียนที่ตื่นตัวในการศึกษาเรื่องจีนมาก รวมทั้งอินเดียด้วย แต่ไทยหรือประเทศในอุษาคเนย์ ยังไม่ตื่นตัวเรื่องจีนกันเลย

ในมุมมองของนักธุรกิจเชียงราย นาย เสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานหอการค้า จังหวัดเชียงราย กล่าวในการอภิปรายเรื่องเดียวกันนี้ว่า การทำ FTA ไทย-จีน เป็นการทาบ นพื้นฐานที่ไม่รู้จัก สินค้าประเภทผักและผลไม้ ประเทศไทยไม่ถาให้มีมูลค่าเพิ่ม แต่ที่จีนมีถา มีมูลค่าเพิ่ม ราคาสินค้าผักผลไม้ไทย จึงไม่ต่ำ อย่างที่ควรจะเป็น การทำตลาดเป็นเรื่องยาก ลำบากเพราะสู้เรื่องราคาไม่ได้เลย แต่โครงการ อีระหวัด แม่โขง เจ้าพระยา ที่รัฐบาลไทยเป็น ผู้นำจะเป็นตัวช่วยถ่วงดุลจีนได้มากขึ้น เป็น การรวมพลังอุษาคเนย์ที่จะไปต่อรองกับจีน ต้องยอมรับ ว่า เชียงรายเป็นประตูจีน ในขณะที่

เดียวกัน ก็เป็นประตูสู่อาเซียนของจีนด้วย เขต เศรษฐกิจชายแดนเชียงราย หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายในอนาคต เป็นการเตรียม ความพร้อม บนความไม่พร้อมของไทยใน การรับมือกับจีน นิคมอุตสาหกรรม ที่ยังคง มีปัญหาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของจีนที่รุกสู่ อาเซียน จีนไม่มองตลาดเมืองไทยอย่าง เดียว จีนมองทะลุไปถึงอาเซียน FTA จีน-อาเซียน ก็กำลังจะเกิด

ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า หอการค้าจังหวัดเชียงราย เคย เสนอไปยังรัฐบาลหลายครั้ง ให้มีการเพิ่ม ตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดด้าน วิเทศสัมพันธ์ เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีความชำนาญเรื่องประเทศเพื่อนบ้าน ที่สำคัญคือจีนขึ้นมาอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อ ศึกษาและสร้างความสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ แต่จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีการตอบสนอง จากรัฐบาล ไม่มีการแต่งตั้งใดๆ ทั้งนี้ปัจจุบัน เรามีปัญหาเรื่องการค้ากับจีน เรื่องการไม่รู้ ลึกซึ้ง ถึงระบบภายในของจีนการเปิดการค้า เสรีผัก-ผลไม้ เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่า ภายใน จีน

มีการจัดเก็บถา มีมูลค่าเพิ่มจากเกษตรกร 13% จึงทำให้สินค้าผัก-ผลไม้ไทยที่ส่ง ไป จีนไม่ได้ลด 0% ตามเป้าเอฟทีเอและยังคงมี ราคาสูงเช่นเดิม ยังมีกฎหมายจีน อีกหลาย ฉบับที่เราไม่รู้และเสี่ยงต่อการลงทุน เช่น การที่จีนห้ามนำเงินตราออกนอกประเทศเกิน กำหนดเป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรศึกษา เรื่องจีนให้มากเพราะเป็นมหาอำนาจทาง เศรษฐกิจที่กำลังขยายการค้าลงใต้ผ่านเชียงราย ในอนาคตถนนสายจีน-สปป.ลาว-เชียงราย จะแล้วเสร็จในปี 2550 ส่วนถนนในพม่า สร้างแล้วเสร็จแล้ว เส้นทางทางเรือใน แม่น้ำโขง ก็สามารถใช้งานได้เรื่อยๆ

นายยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์ อาจารย์สำนักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง กล่าวในมุมมองของนักวิชาการ ในตอนหนึ่ง ว่า ตลาดจีนวันนีมหาศาลมาก แต่เป็นตลาดที่ยังคงไม่เป็นมาตรฐานสากล มีกระแสเรียกร้องทั้งจากเอเชีย สหภาพยุโรป และอเมริกา ให้จีนเป็นตลาดในรูปแบบของ Formal Market เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสินค้า ลิขสิทธิ์ และการค้าที่ไม่เป็นธรรม อุษาคเนย์ เป็นส่วนย่อยๆ ที่ต้องนำเรื่องนี้ไปหารือกับ จีนให้แก้ไขโดยเร็ว

"มังกรกำลังจะกลืนอุษาคเนย์ทั้งด้าน เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระวังสินามิทางเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมกำลังจะ มา ทางด้านเหนือ" บทสรุปของ นายวิโรจน์ ตั้งวาณิชย์

เครื่องใช้ไฟฟ้า ของ จีนทได้รับความนิยมจาก ผู้ซื้อเป็นอย่างมากในตลาด ทำขึ้นเหล็กและตลาดแม่สาย

